

Tập trung tháo gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản



Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý chủ phương tiện sử dụng kích điện khai thác thủy sản trên vùng biển Tiên Hải.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, đoàn công tác của Ủy ban châu Âu (EC) sang làm việc và kiểm tra tình hình thực hiện chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam. Theo kế hoạch, đến tháng 1/2019, đoàn thanh tra của EC sẽ quay lại Việt Nam để kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU. Trên cơ sở kiểm tra, đánh

giá của đoàn, EC sẽ xem xét vấn đề khắc phục “thẻ vàng” đối với Việt Nam. Là tỉnh ven biển có nhiều ngư dân tham gia khai thác thủy sản, Thái Bình đã và đang tích cực triển khai các giải pháp cấp bách nhằm cùng với các địa phương trong cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam. Thái Bình hiện có 1.169 phương tiện hoạt động nghề cá với tổng công suất 110.020,8CV trong đó có 262 phương tiện công suất

từ 90CV trở lên với hơn 2.000 lao động trên tàu hoạt động khai thác hải sản xa bờ. Để giúp các ngư dân, chủ phương tiện nâng cao nhận thức pháp luật, tránh vi phạm quy định về khai thác thủy sản; thời gian qua, Chi cục Thủy sản đã tổ chức 20 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, thuyền trưởng, chủ tàu và các tổ chức, cá nhân ở 23 xã ven biển của ba huyện (Thái Thụy, Tiên Hải, Kiến

Xương). Hướng dẫn để họ nhận biết các hành vi được coi là bất hợp pháp, kỹ năng ghi chép báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản và xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Đơn vị đã cấp 380 sổ nhật ký khai thác cho các chủ tàu có công suất từ 90CV trở lên. Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Trong các chuyến kiểm tra, thanh tra, Chi cục Thủy sản phối hợp với lực lượng biên phòng và ban quản lý bến cá, cảng cá thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân và chủ phương tiện chấp hành nghiêm việc khai thác thủy sản đúng vùng, sử dụng ngư cụ đúng tiêu chuẩn quy định và không dùng chất nổ, chất cấm, xung điện, dụng cụ khai thác có tính hủy diệt thủy sản và không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản triển khai thu hồi 20 bộ thiết bị giám sát hành trình tàu cá (Movimar) bán hợp lại cho Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng Hải để bảo dưỡng, sửa chữa. Lập danh sách các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên, đề nghị Tổng cục Thủy sản

phân bổ lắp đặt Movimar; xây dựng kế hoạch nâng cấp trạm bờ và máy thông tin liên lạc lắp trên tàu cá bảo đảm kết nối tự động giữa tàu và trạm bờ của tỉnh nhằm thực hiện tốt công tác giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác.

Ông Đào Văn Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Trưởng Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh cho biết: 10 tháng đầu năm 2018, đơn vị cùng với các cơ quan thực thi pháp luật trên biển tổ chức 7 chuyến kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng biển Thái Bình, khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác IUU. Đã tuyên truyền, nhắc nhở 235 tàu cá, xử lý 5 tàu vi phạm, thu giữ 4 bộ kích điện và 135m dây điện tang vật vi phạm. Ngoài ra, Phòng Thanh tra, pháp chế của Chi cục Thủy sản tổ chức 14 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, 2 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, phát hiện và xử lý 36 tổ chức, 86 cá nhân có hành vi vi phạm gồm: an toàn cho người và phương tiện trong quá trình khai thác thủy sản; không chấp hành công tác đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, khai thác sai vùng; tàng trữ, vận chuyển công cụ kích điện trên tàu cá; đóng mới tàu cá khi chưa có văn bản chấp

thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản ngư dân trên tỉnh khai thác từ biển ước đạt 69.376 tấn, giá trị ước đạt gần 1.000 tỷ đồng. Điều đáng ghi nhận là nhận thức pháp luật của ngư dân được nâng lên góp phần hạn chế tình trạng khai thác thủy sản sai vùng và sử dụng các công cụ, phương pháp khai thác thủy sản mang tính hủy diệt. Nhiều chủ tàu cá đã chuyển từ khai thác tận thu sang khai thác mang tính chọn lọc như: nghề lưới rê, nghề chụp, nghề lồng bẫy và dịch vụ hậu cần nghề cá cho hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Toàn tỉnh có 262 tàu cá công suất trên 90CV đánh bắt xa bờ, không có trường hợp tàu cá, ngư dân nào khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt.

Hiện nay, Thái Bình đang tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển và tại cảng cá, bến cá theo kế hoạch; tích cực triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về kiểm soát khai thác IUU và một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC chống khai thác IUU theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

KHÁC DUẤN

HỢP BAN CÁN SỰ ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

chủ trương tổ chức Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và một số nội dung khác.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với kết quả nhân sự đối với các chức danh lãnh đạo, bổ nhiệm trên. Giao Sở Nội vụ tiếp tục đề xuất phương án cụ thể trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến về việc tổ chức Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I mở các lớp cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ dự nguồn các chức danh của tỉnh. Các hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành từng bước được đổi mới, đi vào chiều sâu. Nhà trường luôn thực hiện tốt phương châm “Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn”, thường xuyên tổ chức cho giảng viên và học viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở. Trường Chính trị tỉnh đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt phương châm “Đột phá, sáng tạo, nền nếp, kỷ cương” và khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - đổi mới; Dân chủ - kỷ cương; Trách nhiệm - hiệu quả”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chúc các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên Trường Chính trị tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, biểu dương những thành tích các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc Trường Chính trị tỉnh tiếp tục lãnh đạo nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; xây dựng văn hóa trường đảng, trường chính trị chuẩn. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giảng dạy. Phát huy dân chủ, đoàn kết trong nhà trường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

59 HỌC SINH...

(Tiếp theo trang 1)

Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố quyết tâm giữ vững vị trí thứ nhất trong phong trào giáo dục toàn tỉnh, không để hiện tượng cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm chính sách, pháp luật, tệ nạn xã hội. Tham dự các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh phần đầu đạt vị trí thứ nhất; phần đầu tăng số lượng trường từ 4 - 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; 100% đơn vị phần đầu đạt tập thể lao động tiên tiến; mỗi cấp học đều xây dựng được những đơn vị điển hình, dẫn đầu toàn tỉnh.

Trợ giúp pháp lý lưu động cho người nghèo

Sáng ngày 19/11, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Vũ Thư tổ chức buổi trợ giúp pháp lý lưu động cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng tại xã Minh Khai (Vũ Thư).

Các trợ giúp viên pháp lý đã tuyên truyền, phổ biến nhiều văn bản pháp luật liên quan đến đời sống xã hội, các chế độ, chính sách ưu đãi cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Trợ giúp viên pháp lý cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp như: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng miễn phí cho người nghèo, người có công với cách mạng và những người yếu thế trong xã hội; các quyền và nghĩa vụ liên quan nhằm giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Thông qua buổi trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân, qua đó phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật tại cơ sở.

NGUYỄN TÙNG

“Lộc trời” ở Hồng Tiến

Hồng Tiến (Kiến Xương) là xã duyên giang sông Hồng có hệ thống ao hồ, sông ngòi thuận lợi cho phát triển thủy sản. Không những thế, vùng đất này còn được ban cho nhiều nguồn thủy sản phong phú, đa dạng, vô cùng độc đáo. Điều này không chỉ đưa Hồng Tiến trở thành miền quê đáng sống mà còn nổi tiếng với những sản phẩm độc đáo của riêng mình.

“Tháng chín đôi mươi - tháng mười mươi năm”, cứ đến thời điểm này người dân Hồng Tiến lại bắt đầu vào vụ thu hoạch rươi. Rươi sống quanh năm dưới đất, trong lớp bùn đáy hay trong các ruộng. Đến tháng 9, tháng 10 âm lịch, rươi lại nổi lên mặt ruộng. Ông Trần Văn Kiểm, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ thủy sản Hồng Tiến cho biết: Địa phương đã được trời ban cho nguồn nguyên liệu tự nhiên quý với nhiều đối tượng thủy sản phong phú, đa dạng như rươi, cáy, rạm, tôm cò, tôm rảo, cá mèi. Đây là vùng giao thoa giữa hai nguồn nước nên các loài vật trên phát triển rất tốt, chất lượng sản phẩm cao, người dân có nhiều kinh nghiệm trong

khai thác và bảo vệ nên đã duy trì bảo tồn từ hàng trăm năm nay. Đặc biệt, các loại đối tượng này có độ đậm, hàm lượng dinh dưỡng lớn, không dùng hóa chất, tốt cho sức khỏe nên giá trị sản phẩm rất cao. Tính bình quân 1kg rươi bằng cả 1 tạ thóc, tương đương với 400.000 đồng/kg và 1kg cáy có giá từ 80.000 - 100.000 đồng. Để bảo vệ được nguồn nguyên liệu quý này, xã quy hoạch tạo điều kiện cho người dân thuê đất để khai thác, HTX chịu trách nhiệm quản lý, điều tiết nước, khoa học kỹ thuật, thu mua và chế biến sản phẩm.

Theo ông Kiểm, chỉ cần thu hoạch rươi lên bờ là thương lái đã tới tận nơi để mang đi các nơi chế biến thành những món ăn ngon, đặc sản và bán hoặc làm quà biếu. Ngoài rươi, con cáy cũng là sản phẩm đặc trưng của Hồng Tiến với sản phẩm mắm cáy nổi tiếng. Với cách làm mắm truyền thống, các hộ dân đã sản xuất hai loại mắm từ cáy là mắm trong và mắm đục với giá khoảng 130.000 đồng/lít. Trước đây, các hộ dân tự làm tại nhà, tuy nhiên đầu ra không ổn định nên hiện nay

HTX đứng ra thu mua chế biến, bao tiêu sản phẩm cho bà con. Bình quân mỗi năm các hộ dân khai thác từ 70 - 80 tấn cáy. Nhờ có nguồn nguyên liệu quý này mà nhiều người dân Hồng Tiến đã đổi đời, cuộc sống khá giả. Bà Hoàng Thị Sen, thôn Nam Tiến cho biết: Nghề làm mắm cáy có từ đời các cụ để lại, con cháu chỉ việc làm theo kinh nghiệm bằng phương pháp thủ công truyền thống rồi đem bán ra thị trường. Chỉ đơn giản là làm với muối trắng nhưng rất đậm đà, thơm ngon làm cho bữa cơm dân dã, đạm bạc thêm hương vị hấp dẫn. Nhất là gần đây HTX lại thu mua để xây dựng thương hiệu mắm cáy thì sản phẩm lại càng nổi tiếng và có nhiều khách tới đặt mua hơn. Mặc dù không có vùng nguyên liệu như các nhà khác nhưng mỗi năm bà Sen cũng thu mua trên 8 tạ cáy để làm. Để mắm cáy ngon, ngoài việc phải chọn những con cáy mập, đen, làm theo phương pháp dân gian thì ngay từ hạt muối để làm công phải trắng, sạch. Với cách làm cẩn thận, sạch sẽ, bình quân mỗi lít mắm cáy bà Sen bán 130.000 đồng.



Mô hình nuôi tôm thẻ của gia đình ông Ngô Văn Đăng (thôn Nam Tiến, xã Hồng Tiến).

Ngoài thế mạnh trên, Hồng Tiến còn quy hoạch 140ha để nuôi trồng thủy sản, trong đó 112 hộ có diện tích lớn. Anh Đặng Văn Đăng, thôn Nam Tiến cho biết: Thực hiện chuyển đổi từ năm 2005 với trên 1ha ao nuôi thủy sản mỗi năm cho gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng. Từ năm 2017 tôi bắt đầu cải tạo ao nuôi thay đổi cách làm truyền thống đưa tôm thẻ vào sản xuất. Bình quân mỗi vụ anh Đăng xuống 15 vạn con tôm giống, mỗi năm thu hoạch 2 vụ cho sản lượng khoảng 4 tấn tôm với giá bình quân 160.000 đồng/kg tôm thương phẩm.

Hiện nay, trong khu chuyển đổi hầu hết các hộ đều đưa tôm thẻ vào nuôi theo mô hình công nghệ cao cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với nuôi cá truyền thống. Đặc biệt, năm 2016, HTX đã tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, từ đó doanh thu và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX ngày càng tăng. HTX chủ động liên kết với các công ty có uy tín bao tiêu sản phẩm thủy sản cho xã viên, giúp ổn định giá cả, yên tâm đầu tư sản xuất đồng thời hỗ trợ xã viên kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, phòng, chống dịch bệnh

trên đối tượng nuôi. Năm 2017, sản lượng thu mua cá rô phi thương phẩm đạt 59 tấn, doanh thu liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên đạt trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, HTX còn thu mua, chế biến và sản xuất mắm cáy theo đầu liên hiệu tập thể, bước đầu liên kết tiêu thụ được 1.175 lít mắm cáy, doanh thu đạt trên 176 triệu đồng.

Với những lợi thế trên, bình quân mỗi hộ xã viên trong HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ thủy sản Hồng Tiến đạt thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm.

THU THỦY

NÔNG DÂN AN CHÂU

Trồng dưa chuột, bí không giàn thu lãi cao

Những ngày này, đến thăm những cánh đồng trồng cây vụ đông ở xã An Châu (Đông Hưng) để bắt gặp hình ảnh bà con nông dân đang tất bật thu hoạch dưa chuột, bí để kịp cận cho thương lái. Điều đặc biệt là dưa chuột, bí ở đây không cần leo trèo mà được bà con trồng bò lan dưới mặt ruộng, giảm chi phí, thu lãi cao.

Nhiều năm nay, vụ đông nào gia đình chị Nguyễn Thị Tâm, thôn Kim Châu 2 cũng trồng hơn 1,3 mẫu bí đỏ, bí xanh, dưa chuột, bắp cải, trong đó chủ yếu là dưa chuột và bí. Tận dụng diện tích đất ruộng sau thu hoạch lúa mùa, chị không

làm giàn mà để dưa chuột và bí bò lan trên mặt đất. Cây dưa, bí bò lan đến đâu chị lót rạ đến đó để tránh quả tiếp xúc với đất ẩm không bị thối. Sau hơn 1 tháng dưa chuột và bí đã cho thu hoạch. Chị Tâm cho biết: Gia đình mới hái quả được hơn 1 tuần song đã được trên 3 triệu đồng. Nếu cứ được giá như hiện nay thì vụ dưa, bí này sẽ thu được 14 - 15 triệu đồng.

Hiện nay, trên 30ha dưa chuột và bí không giàn trên đất hai lúa của xã An Châu đang vào thời kỳ thu hoạch. Ông Bùi Đức Lợi, thôn An Nạp cho biết: Kết thúc vụ lúa mùa, gia đình tôi cùng bà con nông dân trong thôn tập trung nhân lực ra đồng

trồng cây vụ đông ưa ẩm, chủ lực là dưa chuột, bí đỏ, bí xanh. Quá trình gieo trồng, bà con tiến hành phủ rơm rạ quanh gốc để giữ ẩm, sau đó trải rơm khắp mặt ruộng cho dưa phát triển để bảo vệ quả khỏi thối và hạn chế sự phát triển của cỏ dại. Ưu điểm của trồng dưa chuột không giàn là tiết kiệm chi phí bắc giàn và công chăm sóc, tận dụng được quỹ đất bỏ hoang khi kết thúc vụ lúa mùa. Trồng bình một sào dưa chuột nếu trồng leo đang vào thời kỳ thu hoạch. Ông Bùi Đức Lợi, thôn An Nạp cho biết: Kết thúc vụ lúa mùa, gia đình tôi cùng bà con nông dân trong thôn tập trung nhân lực ra đồng

không giàn sẽ giữ được bộ lá nên hạn chế ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Vụ đông này gia đình tôi trồng 8 sào bí đỏ, dưa chuột, bí xanh. Trong đó, dưa chuột 2 sào, đã thu hoạch được 10 ngày, mỗi ngày bán được 200.000 đồng với giá 5.000 đồng/kg. Bán buôn cho thương lái, không phải mất công đi chợ.

Những năm gần đây, xã An Châu trở thành điểm sáng trong phong trào làm vụ đông của huyện Đông Hưng. Bên cạnh những cây trồng truyền thống như su hào, bắp cải, dưa xen, khoai tây, khoai lang, nông dân An Châu còn đa dạng cây trồng vụ đông theo nhu cầu thị trường như trồng

dưa chuột, bí xanh không giàn trên đất hai lúa. Trước đây, bà con chủ yếu trồng vài ba luống dưa cắm giàn để lấy quả phục vụ bữa ăn của gia đình. Vài vụ gần đây, nhận thấy trồng không giàn hiệu quả, nông dân đã mở rộng diện tích lên hàng chục héc-ta. Dưa, bí được chăm sóc đúng quy trình, sản phẩm sạch, an toàn nên thu hoạch đến đâu bán cho thương lái hết ngay đến đó. Giá trị kinh tế của dưa chuột, bí cao gấp 5 - 6 lần trồng lúa. Không chỉ có dưa chuột, bí đỏ mà hàng chục héc-ta bí xanh, dưa cải xen vụ đông của An Châu cũng sắp cho thu hoạch. Năm nay xã phân đấu trồng 170ha cây vụ đông, hiện đã trồng được 140ha, trong đó ưa ấm 80ha, ưa lạnh 60ha. Ông Đào Ngọc Thuận, Giám đốc HTX DVNN xã khẳng định: Nhiều năm nay, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính trong năm của xã. Mô hình trồng

dưa chuột và bí không giàn đã được bà con sản xuất đại trà. Mô hình này tiếp tục được nhiều chi phí, cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với cây lúa và một số cây trồng khác, góp

phần tăng thu nhập cho nông dân.

Trong khi ở nhiều xã trong tỉnh sau thu hoạch lúa mùa nông dân thường bỏ hoang đất ruộng thì cách làm vụ đông của xã An

Châu rất đáng được nhân rộng, góp phần giải quyết việc làm, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, nâng cao đời sống cho bà con nông dân.

THU HIỀN



Trồng dưa chuột không giàn tận dụng được quỹ đất sau thu hoạch lúa mùa song vẫn cho năng suất cao.